

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2563

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมายดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ล้านบาท)		ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	หน่วยงาน
			หน่วยนับ	ปริมาณงาน		งบหน่วยงาน	รวม		
1	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	โครงการ	1	ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตรสุจริตไทย สร้างสังคมให้โปร่งใสและเป็นธรรมของบริษัทสุจริตไทย จำกัด จำนวน 212 คน โดยเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ แล้วเสร็จทั้งหมดในไตรมาสที่ 2	0.03	0.03	0.03	กฟน.
2	โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	โครงการ	1	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ในกระบวนการงาน “การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทเงินสดและหนังสือสัญญาค้ำประกันของสถาบันการเงิน” พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินพร้อมมาตรการป้องกันการทุจริตนำเสนอผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง	0.1	0.1	0.1	กฟน.
3	กิจกรรมสื่อสารและเผยแพร่เรื่องการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	โครงการ	1	- จัดงานประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกันแสดงเจตจำนงและลงนามผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ อาคารพัฒนาวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย - จัดทำสื่อณรงค์ต่อต้านการทุจริต จริยธรรมและจรรยาบรรณ การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท. กฟน.) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก - จัดทำรายการเสียงตามสายภายในหน่วยงานในแคมเปญชื่อ “ Have a good day” สื่อสารให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตทุกวันอังคาร เพื่อสร้างความตระหนักและมีการร่วมตอบคำถามชิงรางวัลทุกสัปดาห์	0.2	0.2	0.2	กฟน.
4	สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภายในองค์กร	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	โครงการ	1	จัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้านครหลวง ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงระบุนักกรรับรู้อของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงทุกคน ลงไปในคำถามแบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้พนักงานทุกคนรับรู้ถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสกระทำทุจริต และเป็นเครือข่ายร่วมเฝ้าระวังภายในองค์กร	0.02	0.02	0.02	กฟน.
5	รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	โครงการ	1	พนักงานกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ได้รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการไฟฟ้านครหลวงแล้ว	-	-	-	กฟน.

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมายดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ล้านบาท)		ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	หน่วย งาน
			หน่วยนับ	ปริมาณ งาน		งบ หน่วย งาน	รวม		
6	ตรวจสอบกระบวนการ ที่มีโอกาสเกิดทุจริต และเผยแพร่ประเด็นตรวจ พบทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เพื่อสร้างความ ตระหนัก/ลดความเสี่ยง การเกิดทุจริต	ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผน	โครงการ	1	ตรวจสอบกระบวนการที่มีโอกาสเกิดทุจริตแล้วเสร็จ และไม่พบปัญหา/อุปสรรค จำนวน 3 กระบวนการ คือ 1. กระบวนการควบคุมการเงิน 2. กระบวนการบริหารพัสดุ 3. กระบวนการบริหารหลักประกันการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	กพน.

ลงชื่อ พิธิวัฒน์ ลพยิม ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน)
โทร. 06-1562-5264